

บทบรรณาธิการ

เรียน ท่านผู้อ่าน

พบกันอีกครั้งสำหรับวารสารพุทธกรรมศาสตร์ฉบับที่ 2 ก่อนอื่นต้องขอภัยท่านผู้อ่านที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาซึ่งได้เกริ่นนำไว้ในฉบับที่แล้วว่าจะเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อม โดยได้เปลี่ยนเป็นเรื่อง “พุทธศาสนากับการพัฒนามนุษย์” ทั้งนี้สืบเนื่องจากสถาบันวิจัยพุทธกรรมศาสตร์ ได้เปิดสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาด้านพุทธกรรมศาสตร์ สาขาการวิจัยพุทธกรรมศาสตร์ประยุกต์ในระดับปริญญาเอก ซึ่งมีการจัดให้นิสิตเรียนวิชา พุทธศาสนากับการพัฒนาพุทธกรรม ในการนี้ได้มีการเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านพุทธศาสนามาเป็นผู้ให้ความรู้กับนิสิต อาทิเช่น “วินัย : เรื่องที่ใหญ่กว่าที่คิด” โดย พระธรรมปิฎก “คุณธรรมสำหรับนักบริหาร” โดย พระเมธีธรรมาภรณ์ และ “ปฏิจจสมุปบาทและอริยสัจ 4” โดย รศ.เสฐียรพงษ์ วรรณปก ทางกองบรรณาธิการพิจารณาเห็นว่าคำบรรยายของท่านเหล่านี้มีคุณค่ามหาศาล ควรแก่การนำมาจัดพิมพ์เป็นบทความเพื่อเผยแพร่ให้ผู้สนใจได้อ่านทั่วกัน จึงได้มีการถอดเทปคำบรรยายและขอความอนุเคราะห์ท่านผู้บรรยายได้กรุณาปรับแก้เป็นบทความลงพิมพ์ในวารสาร ซึ่งได้รับความกรุณาจากท่านเป็นอย่างดีจึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

อนึ่ง เพื่อให้สาระความรู้ของวารสารพุทธกรรมศาสตร์เล่ม 2 เป็นเรื่องเกี่ยวกับพุทธศาสนาทั้งหมดภายในเล่มนอกจากมีบทความของผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวแล้วก็จะมีผลงานวิจัยทางด้านพุทธศาสนาของอาจารย์และนิสิตของสถาบันฯ อาทิเช่น งานวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างลักษณะทางพระพุทธศาสนา ลักษณะทางจิต และผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของครูและพยาบาล ของ ผศ.ดร. ดุษฎี โยเหลาและคณะ งานวิจัยเรื่อง ผลของการฝึกอบรมทางพุทธพุทธกรรมศาสตร์ต่อจิตลักษณะและประสิทธิผลของครูของ ดร.อ้อมเดือน สดมณี เป็นต้น นอกจากนี้ ผศ.งามตา วนินทานนท์ ได้เขียนบทความเกี่ยวกับการวัดลักษณะทางพุทธศาสนาด้วยวิธีมาตรประเมินรวมค่า และสุดท้ายคือการแนะนำหนังสือที่น่าอ่านทางพุทธศาสนาเรื่อง วิมุตติมรรค โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ผจงจิต อินทสุวรรณ

สำหรับคอลัมน์อื่น ๆ ก็ยังมีอยู่ครบ อาทิ คอลัมน์เกี่ยวกับวิชาการทางด้านพุทธกรรมศาสตร์อาจารย์ประทีป จินฺง์ เขียนเกี่ยวกับการวิเคราะห์พฤติกรรม และแนะนำงานวิจัยใหม่ โดย อาจารย์ อุษา ศรีจินดารัตน์ ส่วนเนื้อหาทางด้านสิ่งแวดล้อมก็จะได้มีการนำเสนอในฉบับต่อไป พบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ สวัสดี

รัตดาวัลย์ เกษมเนตร

บรรณาธิการ